

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “ประกาศแนะนำการเดินทางพี่น้องชาวไทยช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา”

สัปดาห์นี้เรามีข่าวคราวเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมาฝาก เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรมการกงสุลได้ออกประกาศกรณีเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อแนะนำให้คนไทยที่อยู่ในจีนพิจารณาความจำเป็นในการพำนักอยู่ โดยหากไม่มีความจำเป็นก็สามารถเดินทางออกจากประเทศจีนระหว่างที่ยังมีสายการบินให้บริการอยู่ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและมีถิ่นพำนักในจีนก็ขอให้ติดตามสถานการณ์จากทางการจีนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ส่วนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศจีนในช่วงนี้หากยังไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาจะทุเลาลงแล้ว ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในกรณีมีเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้น ๆ

สัปดาห์นี้ เรายังมีข่าวแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องชาวไทยที่กำลังจะเดินทางไปประเทศอิสราเอล เนื่องจากขณะนี้ทางการอิสราเอลได้ประกาศห้ามคนทุกสัญชาติที่พำนักในไทย สิงคโปร์ ฮองกง และมาเก๊า ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมาเข้าประเทศอิสราเอล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ออกข่าวสารนี้เทศเพื่อแจ้งข้อมูลให้ชาวไทยทราบด้วยแล้ว และล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถานว่า รัฐบาลคาซัคสถานได้ออกประกาศมาตรการกักกันตัวบุคคลที่จะเดินทางเข้าคาซัคสถาน โดยจำแนกบุคคลเป็น ๓ กลุ่ม โดยไทยอยู่ในกลุ่มที่ ๒ ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนามากกว่า ๑๐ ราย ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไทย เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส โดยจะต้องถูกกักกันในบริเวณที่พักของตนเป็นเวลา ๑๔ วัน และจะมีบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจอาการที่ที่พักเป็นประจำทุกวัน เมื่อพ้นกำหนด ๑๔ วันแล้วไม่มีการติดเชื้อก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพยาบาลที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยอีก ๑๐ วัน นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศคาซัคสถานแต่พำนักไม่เกิน ๑๔ วัน จะถูกกักกันตัวตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในคาซัคสถานด้วย

ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจึงขอให้พี่น้องชาวไทยติดตามข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของประเทศต่าง ๆ ต่อการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อไม่ให้เสียทั้งเงิน เวลา และกระทบต่อแผนการเดินทาง เช่น นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวอเมริกากลางไม่สามารถเข้าประเทศเอลซัลวาดอร์ได้ เนื่องจากเอลซัลวาดอร์ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวชาวเอเชียทั้งหมดเข้าประเทศ เป็นต้น
